

# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 125 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

## ความคืบหน้าโครงการปลูกปัญญา ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดโครงการ “ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เพื่อน้อมถวาย เป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดทำผลงานวิชาการประเภทตำราและ หนังสือ มีคณาจารย์แจ้งความประสงค์จะส่งผลงานจำนวน 157 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 28 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 37 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 28 คน ขณะนี้มีผู้ส่งเค้าโครงตำราแล้วจำนวน 31 คน ดังนี้

คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คน ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาทะกาญจน์ ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ผศ.บุบผา เรืองรอง อาจารย์มานะ ชุนวิช่วย และอาจารย์จุฑามาศ ศุภพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน อาจารย์เขมณัญญ์ อินทสุวรรณ และว่าที่ ร.ต.หญิงณิชา ยั่งยืน

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 22 คน อาจารย์กรกฎ จำเียร คณะกรรมการประจำสาขาการตลาด อาจารย์ชลินทร ธาณีรัตน์ อาจารย์เตชิตา สุทธิรักษ์ อาจารย์นราธิป ธีรธนาธร อาจารย์นิภารัตน์ นักรัตริพงศ์ อาจารย์นุชนารถ กฤษณรมย์ ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน อาจารย์บุษลิน บัวทิพย์ อาจารย์พรชนก พงศ์ทองเมือง ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน อาจารย์พิชิตุทธิ์ เพ็ญมาศ อาจารย์เพียงใจ คงพันธ์ อาจารย์ภัทราวรรณ วังบุญคง อาจารย์มนตรี รา สังข์ทอง อาจารย์มัลลิกา คงแก้ว ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล อาจารย์วิสุทธิ์ เพชรรัตน์ อาจารย์ศณิศา ธีระ ชุนท์ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา อาจารย์โสภณ ชุมทองโต และอาจารย์อมรรัตน์ ชาวลิตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน อาจารย์อรจิตร ไชยลิขิต และอาจารย์ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์ ส่วนแต่ละท่านทำเรื่องอะไรบ้างนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่งเค้าโครงได้ที่คุณวรรณิ นนทโชติ สนอ.ชั้น 3 (ชั้นตอม คือ เมื่อท่านส่งเค้าโครงมาแล้วจะจัดส่งให้ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขและเขียนใหม่ให้สมบูรณ์ต่อไป)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## "สิ่งดีๆ ที่ UTS"

สุภาพร สุทิน

มหาชัยสารฉบับวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ได้เขียนเกี่ยวกับลักษณะการวิจัยและแหล่งทุนวิจัยของนักวิจัยใน UTS สำหรับวันนี้ขอเสนอการพัฒนาแหล่งเงินทุนของ UTS ประกอบด้วย

- researcher- initiated
- industry/partner initiated
- business development
- resource/infrastructure development

ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเหมือนของมหาวิทยาลัยของเรา เพียงแต่ที่ UTS มีบริษัทและสถานประกอบการ หรือโรงงานสนับสนุนทุนวิจัยให้ด้วย มหาวิทยาลัยของเราควรมีลักษณะงานวิจัยที่ร่วมกับชุมชนซึ่งปัจจุบันเราก็กู้กันอยู่บ้างแล้ว แต่เรายังขาดหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะเป็นบริษัทหรือโรงงาน หรือสถานประกอบการ

ในการหา แหล่งทุนว่าจะขอจากใคร โครงการที่ผู้สนับสนุนกำลังสนใจอยู่หรือไม่ เงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างไร มีประวัติการทำวิจัยดีหรือไม่ ถูกเวลาหรือไม่ ควรสอบถามผู้ที่เคยขอทุนดังกล่าวว่ารายละเอียดการขอเป็นอย่างไรและถ้าเป็นไปได้ให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขอทุนอ่านโครงการก่อนที่จะเสนอแหล่งทุนในการทำวิจัย และต้องมี ผู้ร่วมวิจัยและความร่วมมือกันในการทำวิจัยอย่างดี เนื่องจากการวิจัยเรื่องหนึ่งๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ดั้น ผู้วิจัยอาจต้องมี การปรึกษากับผู้ร่วมวิจัย และควรมีการปรึกษากันระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศด้วย

ผู้เขียนคิดว่าในการการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนต่างๆโครงการวิจัยของเราควรมีการบูรณาการหลายๆศาสตร์ด้วยกันเป็นชุดโครงการ และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยเพื่อผลงานวิจัยของเราจะได้มีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

### ด้านการจัดการศึกษา

ปี 2015 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asian Community) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

ด้านการจัดการศึกษาต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาของเราจะสามารถแข่งขันกับนักศึกษาของประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ในตลาดแรงงานได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้คือ โครงสร้างของมหาวิทยาลัย (University Structures) จะต้องสนับสนุนงานวิชาการให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะดำเนินไปได้อย่างมีจุดหมายจำเป็นต้องกำหนด “วิสัยทัศน์” (Vision) และ “เป้าหมาย” (Purpose) ที่ชัดเจน

“วิสัยทัศน์” (Vision) คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการจะเป็น เช่น วิสัยทัศน์ของ UTS คือ UTS จะเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก (To be a world-leading university of technology)

“เป้าหมาย” (Purpose) คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทำเพื่อให้ถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการจะเป็น เช่น เป้าหมายของ UTS คือ UTS จะต้องสร้างความรู้และการเรียนรู้ให้ล้านหน้าเพื่อทำให้เกิดความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและชุมชนของโลก (ติดตามอ่านในฉบับต่อไป)

มหาวิทยาลัย ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว นายกสโมสรณ์ศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา ในจำนวน 5 คน จากทั่วประเทศ จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการมอบรางวัล คือ โล่เกียรติคุณในงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ดิگสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล



## แนะนำอาจารย์ใหม่



**ชื่อ** นางสาวชลินทร์ ธาณิรัตน์ **ชื่อเล่น** จุ่ม

**สังกัด** คณะวิทยาการจัดการ **หลักสูตร** การบัญชี

**ประวัติการศึกษา** ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาการบัญชี เพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ประวัติการทำงาน** ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี บริษัท S.K. Account เซอร์วิส

ผู้ช่วยสอนหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**ที่อยู่ปัจจุบัน** บ้านเลขที่ 7 ซอยตาปู้สี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช



# พิกะ

บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกะเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ

หลังจากคณะมนุษยฯได้จัดพิธีทำบุญคณะไปเมื่อต้นเดือนนี้ ด้านคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก็เตรียมทำบุญคณะเช่นกัน พร้อมกับกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 ธันวาคม นี้ เข้าทำบุญ ป้ายร่วมทำความสะอาด งานนี้ผู้บริหารคณะตั้งใจจัดเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาด้วย

มาที่ความคืบหน้าของการจัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2554 ในส่วนของการจัดทำต้นฉบับที่ทีมงานจัดทำล้วนมืออาชีพ นำทีมโดยรองฯประกอบ ใจมั่น คุณมณฑารัตน์ ชูพิณิจ คุณชมพูนุช ครนรินทร์ คุณเกรียงไกร ชูแก้ว คุณสุจินต์ จุลแก้ว คุณสุคนธ์ ไชยเดช คุณนาอิม จันทระศรี คุณวุฒิชัย รัตน์พันธ์ คุณสุพัศรา เกิดมณี คุณสมใจ ณรงค์ฤทธิ์ คุณนาถตยา สถาพร และคุณเหมวดี ธรรมมีฆวรรณ คาดว่าจะเสร็จวันที่ 9 มกราคม 2555 และแจกจ่ายได้ในวันที่ 15 มีนาคม 2555

ทำดี..ได้ดี นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาว อุมัยซี รักษ์อาณา นางสาวโสพิณันท์ กะแหม นายอัยนัย ไก่แก้ว นายเฉลิมชนม์ ชาญกัน ทั้งสี่เป็นนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ มาช่วยงานที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยความเต็มใจอย่างสม่ำเสมอ หัวหน้าสถานีฯ คุณสุนันทา อิศวเรศตะกุล จึงตอบแทนด้วยการให้ทุนการศึกษา รายละเอียด 2,000 บาท คณะจะจัดพิธีมอบทุนดังกล่าวและทุนอื่นๆในงาน “วันครู” ต้นปีหน้า

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด รับสมาชิกสมาคมฯปณิกสงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และสมาคมฯปณิกสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อายุไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ทุกวันทำการ

ก่อนปิดท้ายเป็นข่าวดีสำหรับผู้สนใจจะขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” หวังจะเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจการขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีใบอนุญาตขับขี่รถถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ งานนี้ไม่เพียงแต่อบรมเพื่อให้รู้กฎจราจรเท่านั้น แต่ยังแถมท้ายด้วยการสอบใบขับขี่ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย สนใจสำรองรายชื่อได้ที่ อาจารย์วิชิต จรุงสุขจิตกุล e mail : wijitton@gmail.com หรือติดต่อได้ที่ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554

ปิดท้ายพิกะเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดี ๆ “เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมียอดคน นะจ๊ะอย่าประมาท” สวัสดิ์ค๊ะ